

Số: 5/19 /TB-TTGDQP&AN

Thái Nguyên, ngày 10 tháng 12 năm 2021

THÔNG BÁO

Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo Phòng cháy chữa cháy

Thực hiện Quyết định số 515/QĐ-TTGDQP&AN ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Giám đốc Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Thái Nguyên về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy (PCCC) của Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Thái Nguyên;

Ban chỉ đạo phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban chỉ đạo như sau:

1. Ông Hà Quang Tiến - Ủy viên BCH Đảng ủy, Phó Giám đốc, Trưởng ban chỉ đạo PCCC của Trung tâm.

Lãnh đạo điều hành mọi hoạt động của Ban chỉ đạo PCCC của Trung tâm.

Chỉ đạo toàn diện việc triển khai tổ chức thực hiện, kiểm tra đôn đốc công tác PCCC của Trung tâm.

Chỉ đạo hướng dẫn huấn luyện nghiệp vụ cho đội PCCC, cán bộ, viên chức, người lao động và người học trong toàn Trung tâm.

Kiểm tra đôn đốc các bộ phận trong toàn đơn vị thực hiện tốt công tác PCCC của Trung tâm.

2. Ông Lê Đại Lâm - Trưởng Phòng Kế hoạch, Tổng hợp Phó ban chỉ đạo PCCC

Giúp trưởng ban chỉ đạo đôn đốc, kiểm tra toàn diện việc thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của Ban chỉ đạo PCCC.

Thay mặt Trưởng ban chỉ đạo công tác PCCC toàn đơn vị khi Trưởng ban đi vắng.

Giúp ban chỉ đạo kiểm tra thường xuyên kiện toàn các văn bản có liên quan đến công tác PCCC.

Tham mưu cho Ban chỉ đạo về công tác thi đua, khen thưởng, xây dựng và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện công tác PCCC, huy động sức mạnh của các hệ thống chính trị và

toàn thể cán bộ, viên chức; người học tham gia phong trào toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc, PCCC.

Phòng chống các loại tội phạm lợi dụng cháy nổ để hoạt động, tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc củng cố, kiện toàn, xây dựng lực lượng PCCC theo quy định của Luật PCCC đáp ứng yêu cầu của công tác PCCC trong tình hình hiện nay. Tham gia đôn đốc, kiểm tra chỉ đạo việc thực hiện công tác PCCC trong toàn cơ quan.

3. Ông Mai Quý Thành - Phụ trách Bộ phận Bảo vệ, Ủy viên thường trực kiêm Đội trưởng Đội PCCC cơ sở.

Giúp ban chỉ đạo thực hiện thuộc nhiệm vụ, thuộc trách nhiệm của ban chỉ đạo PCCC của đơn vị. Chỉ đạo kiểm tra đôn đốc toàn diện việc thực hiện công tác PCCC toàn đơn vị theo sự chỉ đạo và ủy quyền của Trưởng ban.

Kiểm tra việc chấp hành nội quy PCCC ở các bộ phận tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện theo quy định của Ban chỉ đạo cấp trên.

Chỉ đạo hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh về công tác PCCC kiểm tra đôn đốc xử lý vi phạm việc thực hiện luật PCCC của các bộ phận trong cơ quan.

Thay Trưởng ban chỉ đạo việc thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của ban chỉ đạo PCCC của cơ quan khi được trưởng ban chỉ đạo ủy quyền. Giúp Ban chỉ đạo dự trù kinh phí mua sắm trang bị phục vụ công tác PCCC của đơn vị.

4. Ông Nguyễn Hải Dương - Phó Trưởng phòng Kế hoạch, Tổng hợp, Thư kí Ban chỉ đạo PCCC.

Giúp ban chỉ đạo hướng dẫn thẩm định, thiết kế xây dựng cơ quan công sở nơi làm việc theo quy định của pháp luật và quy định của cơ quan PCCC phòng khi có sự cố cháy nổ xảy ra có đường thoát hiểm và để các phương tiện PCCC ra vào làm nhiệm vụ.

Giúp Ban chỉ đạo chỉ đạo lĩnh vực y tế của cơ quan có mặt kịp thời tại nơi xảy ra sự cố cháy nổ, nhanh chóng cấp cứu người bị nạn, bị thương; kịp thời triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về công tác PCCC.

5. Ông Nguyễn Duy Phương - Trưởng Phòng Đào tạo, Quản lý người học, Ủy viên Ban chỉ đạo PCCC

Giúp Ban chỉ đạo chỉ đạo việc thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của Ban chỉ đạo PCCC tham gia đôn đốc kiểm tra, chỉ đạo thực hiện toàn diện, tăng cường công tác tuyên truyền, tăng cường công tác tuyên truyền PCCC cho người

học công tác PCCC tại ký túc xá. Thay mặt trưởng ban điều hành giải quyết công việc thuộc thẩm quyền hoặc khi được ủy quyền.

Giúp Ban chỉ đạo trong việc tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin về việc PCCC và các văn bản của Đảng, Nhà nước tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Thái Nguyên.

6. Ông Hoàng Quốc Huy – Phó Trưởng Khoa Giáo viên, Ủy viên Ban chỉ đạo PCCC

Giúp Ban chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của Ban chỉ đạo PCCC; Tham gia đôn đốc, kiểm tra, chỉ đạo thực hiện toàn diện, tăng cường công tác tuyên truyền cho cán bộ, giảng viên và sinh viên công tác PCCC trong giảng dạy và học tập.

7. Bà Đỗ Thị Hồng Hạnh - Kế toán trưởng, Ủy viên Ban chỉ đạo PCCC

Giúp Ban chỉ đạo đôn đốc kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của Ban chỉ đạo PCCC; Tham gia xây dựng, thẩm định các văn bản, tài liệu hướng dẫn về PCCC; Tham gia đôn đốc, kiểm tra chỉ đạo việc thực hiện PCCC ở các bộ phận trong toàn cơ quan.

Yêu cầu các đ/c trong Ban chỉ đạo nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận: 

- BGD;
- Các thành viên Ban CD;
- Lưu: VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

PGS.TS. Hà Quang Tiến